



# จังหวัดหนองบัวลำภู

## หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

### วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

### พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
4. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ค่านิยม

การทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี มีใจบริการ ประสานสัมพันธ์

เมืองหนองบัวลุ่มภู หรือ จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งที่ราบ มีภูเขาและเทือกเขารายล้อม บางส่วนเป็นลูกคลื่น และมีลักษณะเป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ทำให้ไม่สามารถกักเก็บหรืออุ้มน้ำในฤดูแล้งได้ ส่งผลต่อวิถีชีวิตและรายได้ของชาวหนองบัวลำภูเป็นอย่างมาก แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำในความพยายามที่จะนำพาให้จังหวัดก้าวผ่านข้อจำกัดต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หนองบัวลำภูทีม ในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ส่วนราชการต่าง ๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนที่มีศักยภาพ มีความคิดริเริ่ม รวมถึงมีความพร้อมในการพัฒนา โดยได้เข้าไปสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการและชุมชน และยังเป็นการสร้างความผาสุกและความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงทำให้ส่วนราชการเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของจังหวัดหนองบัวลำภูและทำให้เมืองหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่และเป็นเมืองน่าเที่ยว

## “ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน”



Yong Smart Farmer หนองบัวลำภู

ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ความสำคัญกับกระบวนการ และวิธีบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความยั่งยืนแก่องค์กร โดยใช้ระบบการนำองค์การ ที่ส่งต่อความเป็นผู้นำตั้งแต่ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการพัฒนาจังหวัดให้สามารถขยับลำดับขึ้นจากจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี น้อยที่สุดในประเทศ โดยส่งเสริมผลักดันให้ส่วนราชการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือชุมชน ซึ่ง “หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ” ได้นำนโยบายจากส่วนกลาง มาสอดรับร่วมประสานการทำงานเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ เกิดเป็นหนองบัวลำภูทีม ที่ทำงานโดยให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการสนับสนุนให้ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จนเกิดเป็น “ผู้นำชุมชนต่าง ๆ ” ที่มีความคิดริเริ่ม มีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่วนราชการได้เข้าไปสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ โดยมีการผลักดันไปสู่เป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ

1) เพิ่มรายได้ให้ประชาชน 2) ลดการใช้สารเคมีภาคการเกษตร และ 3) ลดผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพเท่าที่มีนำมาใช้ขับเคลื่อนจังหวัดทั้งด้าน**การเกษตร**ที่มีการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรปลอดภัย โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรให้ลดการใช้สารเคมี สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้การนำน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตร ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ Yong Smart Farmer **ด้านการแปรรูป** โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาโดดเด่น และมีวัตถุดิบในพื้นที่ค่อนข้างมาก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน **ด้านการท่องเที่ยว** โดยใช้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับเมืองหลัก เมืองรองข้างเคียงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว



## “การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล”



กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน นาคำโฮ

จากเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ในการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนลดการใช้สารเคมี ภาคการเกษตร และลดผลกระทบของสารเคมี ทาง การเกษตรหนองบัวลำภูที่มจึงได้มีการรวบรวมปัญหา วิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส และความต้องการของประชาชน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจน ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูถูกจัดเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ เป็นผลพวงจากการทำการเกษตรที่ผิดวิธี โดยใช้สารเคมีเป็นหลัก

รวมถึงขาดการแปรรูป/เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ทำให้รายได้ไม่มั่นคง สินค้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาสารเคมีตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร หนองบัวลำภูที่มจึงได้ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Quick Win หนองบัวลำภู Model ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เน้นการทำเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยว ชุมชน ผ่านกระบวนการส่งเสริมต่าง ๆ เช่น

1) มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักอินทรีย์ **“ห้วยนา Model”** เป็นการระเบิดจากภายในของประชาชนในพื้นที่รวมตัวกันโดยใช้ประโยชน์จากแปลงที่ดินสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินและแก้ไขปัญหาความยากจน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (Solar Cell) ในการสูบน้ำจากบ่อบาดาลมาใช้ในแปลงเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพ รายได้ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

2) ชุมชนต้นแบบ **“ชุมชนวิถี ภูมิปัญญา คำไฮ”** ต้นแบบการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน การท่องเที่ยวและบริการหมู่บ้าน Homestay โดยอาศัยภาคีความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภูมิภาคเอกชน บริษัทประชารัฐ สถาบันการศึกษา

เข้ามาให้ความรู้ พัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานให้ชุมชนมีศักยภาพ นำไปสู่การพึ่งพาตัวเอง

3) การจัดทำ **“แผนปฏิบัติการจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู”** ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบของสารเคมีเกษตรที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.)



## “ศรีบุญเรืองโมเดลต้นแบบแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม”

จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านอำเภอศรีบุญเรืองว่าได้รับผลกระทบจากการที่มีรถบรรทุกหินวิ่งผ่านในถนนหมู่บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงด้านตรวจซึ่งนำหนักของทางราชการตามถนนเส้นทางหลัก ทำให้ถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นไม่สามารถรองรับน้ำหนักรถบรรทุกได้ ทำให้ชาวบ้านมีความลำบากในการเดินทางสัญจรไปมาและอาจเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุง หลายครั้งแล้ว หนองบัวลำภูที่มีจังหวัดมทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหารถบรรทุกวิ่งในถนนหมู่บ้านชุมชน โดยใช้ปฏิบัติการ “ศรีบุญเรืองโมเดล” ซึ่งเป็นปฏิบัติการร่วมกันทุกภาคส่วนได้แก่ **หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอ** ตั้งด่านชุมชนเป็นจุดตรวจจุดสกัด เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น พร้อมรายงานสภาพปัญหา ผลดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค/ข้อจำกัดตามอำนาจหน้าที่ให้จังหวัดทราบ **ตำรวจ** ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรให้ออกประกาศจำกัดรถบางชนิดวิ่งบนถนน **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ให้จัดทำข้อบัญญัติ ประกาศจำกัดรถบางชนิดวิ่งบนถนนทางหลวงท้องถิ่น **กรมทางหลวง** และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมน้ำหนัก ชุดเฉพาะกิจพร้อมตาชั่งน้ำหนัก ออกปฏิบัติการสนับสนุนด้านชุมชน โดยปฏิบัติการดังกล่าว จะมีการขยายพื้นที่ดำเนินการออกไปยังอำเภอต่าง ๆ โดยจะบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอดไป



ศรีบุญเรืองโมเดล

## “การสนับสนุนชุมชนสู่การพึ่งพาตนเอง”

ผู้บริหารและส่วนราชการของจังหวัดหนองบัวลำภูได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และยังเป็นการสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน จึงได้ส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันให้ส่วนราชการต่าง ๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการพัฒนา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ เช่น ชุมชนบ้านนาคำไฮ เป็นชุมชนที่รวมกลุ่มผ้าทอพื้นบ้านนาคำไฮ สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นบ้านลายโบราณจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีลักษณะเด่นที่เนื้อผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติหมักน้ำข้าวข้าวเหนียวผ้าหลง ทำให้ผ้านุ่ม สีน และปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชน ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และผ้าพื้นเมืองของจังหวัดหนองบัวลำภู

มีการจัดประกวดการออกแบบนวัตกรรมจากผ้าหนองบัวลำภู โดยมีนักออกแบบจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมและมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้ผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าเป็นที่นิยมของผู้บริโภคจนสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ผ้ามากขึ้น จึงนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวและการบริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เปิดหมู่บ้านในลักษณะ Home Stay ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ทันสมัยและสร้างสรรค์ การสร้างกลุ่มเครือข่ายผ้าทอพื้นบ้าน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา ศักยภาพของตนเอง ส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำในความพยายามที่จะนำพาให้จังหวัดก้าวผ่านข้อจำกัดต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หนองบัวลำภูที่มในการส่งต่อความเป็นผู้นำไปยังทุกระดับ ตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการไปจนถึงผู้นำชุมชน โดยส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยี และองค์ความรู้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการและชุมชน ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างแท้จริง

